

## Biểu số 4

### Các kiến nghị để giải trình, thông tin

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND tỉnh)

#### I. Kiến nghị từ các kỳ họp trước: 01 kiến nghị

Stt	Lĩnh vực	Nội dung giải trình, thông tin
I	Kinh tế và Ngân sách (01 kiến nghị)	
1	<b>Cử tri xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa phản ánh:</b> Trong quá trình thi công cầu Hòa Sơn và đường nối Quốc lộ 37 với huyện Phồ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nhiều phương tiện có trọng tải lớn đi qua đoạn đê thuộc địa phận xóm Quyết Tiến, thôn Thù Cốc, xã Hòa Sơn gây hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”... Đề nghị UBND tỉnh sớm nâng cấp và cải tạo đoạn đê trên.	<p>UBND tỉnh đã giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri. Kết quả như sau: Cầu Hoà Sơn được khởi công tháng 11/2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Trước khi khởi công công trình, Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu thi công cùng với đơn vị quản lý đê điều kiểm tra hiện trạng công trình đê điều đoạn sử dụng để vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu phục vụ thi công (trong đó có đoạn đê thuộc địa phận xóm Quyết Tiến, thôn Thù Cốc, xã Hòa Sơn) và có cam kết sẽ hoàn trả lại đúng hiện trạng nếu gây hư hỏng trong quá trình triển khai thi công.</p> <p>Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị thi công, cá nhân có liên quan xem xét hiện trường và thống nhất giải pháp xử lý để giải quyết kiến nghị nêu trên. Do dự án vẫn trong quá trình thi công nên ngày 19/8/2022 Ban đã chỉ đạo nhà thầu thi công trước mắt khắc phục một số vị trí hư hỏng mặt đường BTXM bằng cách rải cấp phối đá dăm để đảm bảo êm thuận, an toàn cho người và phương tiện giao thông đi lại; đồng thời khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng xảy ra trong quá trình thi công.</p> <p>Hiện nay, cầu Hoà Sơn vẫn đang triển khai thi công, do đó nhà thầu thi công vẫn sử dụng phương tiện vận tải để vận chuyển các loại vật liệu sắt, thép và bê tông thương phẩm phục vụ thi công (dự kiến hoàn thành trong quý 3, năm 2023). Trong thời gian này lãnh đạo Ban thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị thi công, cá nhân có liên quan xem xét hiện trường đoạn đê thuộc địa phận xóm Quyết Tiến, thôn Thù Cốc, xã Hoà Sơn và đã kịp thời khắc phục, sửa chữa các hư hỏng xảy ra theo đúng biên bản cam kết ngày 15/12/2021 giữa Nhà thầu thi công và UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Hoà Sơn, hạt quản lý đê Hiệp Hoà.</p> <p>- Đối với nội dung kiến nghị của cử tri “Đề nghị UBND tỉnh sớm nâng cấp và cải tạo đoạn đê trên”: Về nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân tỉnh cùng với Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hoà và Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh</p>

		<p>Bắc Giang đã kiểm tra hiện trạng đoạn đê thuộc địa phận xóm Quyết Tiến, thôn Thù Cốc, xã Hoà Sơn. Trong buổi làm việc các bên đã thống nhất: “Trong thời gian thi công cầu Hoà Sơn, Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa các hư hỏng xảy ra theo cam kết. Giao HĐND huyện Hiệp Hoà chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện lập chủ trương cải tạo tuyến đê trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Ngày 29/11/2022, UBND huyện Hiệp Hoà đã có văn bản số 3101/UBND-VP về việc đề nghị đầu tư, nâng cấp đê tả Cầu đoạn từ K2+180 đến K4+500 đoạn qua địa phận xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà”</p> <p>Ngày 07/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 2652/SNN-TL trả lời UBND huyện Hiệp Hoà với nội dung:</p> <p>1. Đoạn đê do UBND huyện Hiệp Hoà đề nghị nâng cấp được Trung ương đầu tư cứng hóa bằng bê tông năm 2005, qua gần 20 năm sử dụng đến nay mặt đê bê tông đã xuống cấp, nứt vỡ gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Việc UBND huyện Hiệp Hoà đề nghị đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn đê trên theo ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn là cần thiết.</p> <p>2. Trong những năm qua, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đê điều, hằng năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu xây dựng kế hoạch duy tu, tu bổ về đê điều trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, cải tạo. Song do nguồn kinh phí hạn chế nên chưa đầu tư tu sửa đoạn đê trên được, năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, cùng UBND huyện đầu tư kinh phí tu sửa đoạn đê trên. Hiện nay trong khu vực đang có dự án thi công cầu Hòa Sơn tại vị trí K4+310 đê tả Cầu, để đỡ khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện tu sửa, san lấp ổ gà để đảm bảo giao thông thuận lợi. Đồng thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các loại xe có tổng tải trọng trên 12 tấn tham gia giao thông trên đê.</p>
--	--	--

## II. Kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 9: 47 kiến nghị

STT	Lĩnh vực	Nội dung giải trình, thông tin
<b>I</b>	<b>Pháp chế (03 kiến nghị)</b>	
1	<b>Cử tri huyện Yên Thế phản ánh:</b> Hiện nay huyện Yên Thế và các huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang đã được tỉnh xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí mỗi xã 01 chức danh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp (trước kỳ 9)	(1) Về số lượng biên chế cấp xã: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định: xã loại 1 biên chế tối đa: 22 người, xã loại 2 biên chế tối đa: 20 người, xã loại 3 biên chế tối đa: 18 người. Hiện nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao biên chế cho các xã trên địa bàn tỉnh với số lượng biên chế tối đa theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Vì vậy, không có căn

		<p>cứ đề giao thêm biên chế cho các xã.</p> <p>(2) Về công chức xã phụ trách lĩnh vực nông nghiệp: Tại khoản 4 Điều 2, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định: “Công chức Địa chính - Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật”. Như vậy, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho UBND xã về lĩnh vực nông nghiệp thuộc công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã đảm nhiệm đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TTBNV của Bộ Nội vụ quy định cụ thể như trên nên kiến nghị của cử tri huyện Yên Thế không có căn cứ để xem xét, giải quyết.</p>
2	<p><b>Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng:</b> Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tăng mức chi thường xuyên cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, vì mức chi như hiện nay thấp (sau kỳ 9)</p>	<p>UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy:</p> <p>- Định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên ngân sách cấp xã phân bổ theo định mức biên chế quy định tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang, theo đó quy định từ 21 đến 30 triệu đồng/biên chế/năm tùy loại hình đơn vị hành chính xã loại 1, loại 2, loại 3, tương đương khoảng từ 399 triệu đồng/năm đến 690 triệu đồng/năm/xã (tăng từ 1,24 đến 1,5 lần so với giai đoạn 2017-2021). Định mức đã bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy cơ quan như khen thưởng, công tác phí, vật tư văn phòng; các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm như chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chi hoạt động tiếp dân, hòa giải cơ sở; các khoản chi mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản. Mặt khác, ngân sách tỉnh đã bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn mức khoán từ 75 triệu đồng đến 85 triệu đồng/xã/năm (mức khoán này đã tăng từ 1,2 đến 1,3 lần so với giai đoạn 2017-2021) để thực hiện kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội ở cấp xã (bao gồm cả hỗ trợ hoạt động của Ban Công tác mặt trận; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội ở thôn, tổ dân phố).</p> <p>Ngoài mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên, ngân sách tỉnh bố trí:</p> <p>+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc</p>

		<p>biệt khó khăn được bổ sung 2 triệu đồng/tổ chức/năm.</p> <p>+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã loại 1 và xã đặc biệt khó khăn: 7 triệu đồng/ban/năm; xã loại 2: 6 triệu đồng/ban/năm; xã loại 3: 5 triệu đồng/ban/năm (theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND).</p> <p>+ Hỗ trợ đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó: Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: các xã thuộc vùng khó khăn và xã đặc biệt khó khăn: 25 triệu đồng/xã/năm; các xã còn lại: 20 triệu đồng/xã/năm. Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 5 triệu đồng/khu dân cư/năm; Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/khu dân cư/năm; Khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn: ngoài mức hỗ trợ theo quy định trên thì được bổ trí thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư (Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND). Trong điều kiện ngân sách tỉnh chưa đảm bảo được chi thường xuyên, với kinh phí hoạt động trên, hàng năm ngân sách tỉnh phải đảm bảo 35.853 triệu đồng (ngân sách trung ương không hỗ trợ).</p> <p>Do vậy, các Hội, đoàn thể thực hiện tiết kiệm chi, huy động từ các nguồn lực tài chính khác của địa phương để hoạt động có hiệu quả.</p>
3	<p>Cử tri thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng phản ánh: Điểm dừng, đỗ xe đưa đón công nhân trên tuyến đường tỉnh 293 (đoạn từ thị trấn Tân An đến xã Lão Hộ) bố trí chưa phù hợp, đúng khúc cua, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông tại khu vực này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, bố trí điểm dừng, đỗ xe khu vực này phù hợp hơn (sau kỳ 9)</p>	<p>UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Vị trí thi công xây dựng điểm dừng đỗ đón, trả công nhân trên tuyến ĐT.293 tại bên phải tuyến Km8+555 và bên trái tuyến Km8+516 thuộc thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng đã được các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Yên Dũng, UBND thị trấn Tân An và các đơn vị có liên quan khảo sát, thống nhất vị trí thi công đảm bảo các tiêu chí về quy hoạch, mặt bằng và đáp ứng nhu cầu đi lại của công nhân địa phương (<i>Có Biên bản làm việc giữa các bên ngày 28/7/2022</i>). Tại vị trí xây dựng điểm dừng đỗ đón, trả công nhân đã bố trí đủ biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường và vạch sơn giảm tốc để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy đoạn tuyến qua vị trí này có tình trạng người dân tập kết bày bán hàng rong trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và có một số cây xanh phát triển tự phát ảnh hưởng đến tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì chặt chẽ cây xanh, phát quang tầm nhìn tại vị trí nêu trên, phối hợp với UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra khắc phục triệt để tình trạng bày bán hàng rong, tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ để</p>

		đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trên.
<b>II</b>	<b>Kinh tế - Ngân sách (37 kiến nghị)</b>	
1	<b>Cử tri thành phố Bắc Giang:</b> Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu điều chỉnh vị trí quay đầu xe khu vực cầu vượt đường cao tốc (đường Võ Nguyên Giáp đi Yên Dũng) qua thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê cho thuận lợi vì đoạn này các xe lớn quay đầu khi nhập làn vào đường cao tốc rất khó khăn, gây cản trở giao thông (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, công an phòng cháy chữa cháy trực thuộc Công an tỉnh và chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị và thống nhất đánh giá: Tại khu vực Km62+900 đã có điểm quay đầu xe, việc mở dải phân cách tại điểm giao qua thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê (Km62+870) sẽ gây xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.
2	Cử tri thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam phản ánh: Trên địa bàn Tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô có Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Ninh do tỉnh cấp phép kinh doanh, hoạt động gây ô nhiễm môi trường; cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.  Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xem xét lại việc cấp phép kinh doanh cho công ty nói trên (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Lục Nam, UBND thị trấn Đồi Ngô và Tổ trưởng tổ dân phố Nhiêu Hà tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy:  - Công ty CP Hoàng Ninh Group được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 106/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 để thực hiện dự án “Xây dựng bãi tập kết và trung chuyển than”, địa điểm thực hiện tại Khu bờ sông Bến Cây Đa Thờ, thôn Nhiêu Hà, xã Tiên Hưng (nay đã được sáp nhập vào thị trấn Đồi Ngô), huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chính sau: Mục tiêu, quy mô: xây dựng tập kết và trung chuyển than các loại với công suất 35.000 tấn/năm; Diện tích đất sử dụng: 18.000m <sup>2</sup> ; Tổng vốn đầu tư: 26 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động dự án: 35 năm kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành dự án và đi vào hoạt động tháng 06/2017.  - Về đầu tư: Nhà đầu tư đang thực hiện tập kết và trung chuyển than đảm bảo theo mục tiêu dự án được chấp thuận.  - Về đất đai: Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY210633 ngày 21/5/2021 với diện tích đất là 17.843,5m <sup>2</sup> , nhà đầu tư đã đưa đất vào sử dụng theo đúng mục đích sử dụng đã được cấp.  - Về xây dựng: Dự án đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 175/GPXD ngày 08/02/2017, được Sở Xây dựng thỏa thuận điều chỉnh tổng mặt bằng tại Văn bản số 1044/SXD-QHKT ngày 09/5/2019, được Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lục Nam thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình tại Văn bản số 03/KT&HT ngày 09/01/2020. Đến nay nhà đầu tư không xây dựng thêm hạng mục công trình nào.

		<p>- Về môi trường: Nhà đầu tư đã được UBND huyện Lục Nam cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 49/GCN-UBND ngày 24/6/2016. Nhà đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại (với Công ty công nghiệp Hòa Bình); thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt về khu xử lý tại bãi rác của Thị trấn Đồi Ngô (với tổ Vệ sinh môi trường của thôn Nhiêu Hà). Theo báo cáo của nhà đầu tư, đối với chất thải rắn (xi than) thì nhà đầu tư bán cho các tổ chức khác làm nguyên liệu sản xuất hặc tận dụng chế biến than. Nhà đầu tư đã trồng cây xanh xung quanh bãi tập kết, căng lưới dọc tuyến đường giao thông tiếp giáp với khu vực dự án; đã bố trí hệ thống thu gom nước mưa, nhưng chưa được nạo vét thường xuyên; bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại nhưng chưa đảm bảo, dễ lẫn với chất thải nguy hại với trạm bơm dầu; trong quá trình hoạt động, đã phun nước giảm bụi, vệ sinh công nghiệp nhưng chưa thường xuyên. Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đề nghị nhà đầu tư: trồng nhiều cây xanh có tán cao, căng lưới cao hơn để hạn chế tối đa bụi than; thường xuyên nạo, vét hệ thống thoát nước mưa; tăng cường vệ sinh công nghiệp đối với toàn khu vực; tăng cường giải pháp thu hồi bụi than tại công đoạn tập kết, bốc dỡ, sàng tuyển, nghiền than; bố trí riêng khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định.</p> <p>Theo ý kiến của UBND thị trấn Đồi Ngô và Tổ trưởng tổ dân phố Nhiêu Hà: mặc dù nhà đầu tư đã thực hiện các biện pháp hạn chế tác động đến môi trường: trồng cây, tưới nước, căng lưới... tuy nhiên vào thời điểm có gió mùa và đặc thù của bụi than nên dự án vẫn có tác động đến môi trường xung quanh. Như vậy, trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư cơ bản chấp hành các quy định. Do đặc thù của dự án (có phát sinh bụi than) nên vào những thời điểm có gió to, dự án ít nhiều có ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Trong thời gian tới, UBND huyện Lục Nam tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của dự án, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường để hạn chế các tác động xấu của dự án tới môi trường xung quanh.</p>
3	<p>Cử tri thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam và thành phố Bắc Giang phản ánh: Hiện nay, quy định của tỉnh Bắc Giang về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp bằng 3 lần giá đất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 20, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ,</p>	<p>Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 trong đó đã xác định cụ thể mục tiêu phát triển của tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 là: <i>“Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng; dịch vụ phát triển đa dạng, có bước đột phá; nông nghiệp phát triển ổn định, theo hướng an toàn, chất lượng và</i></p>

nhất là đối với độ tuổi từ 40 trở lên và hỗ trợ bằng đất tái định cư để người dân ổn định cuộc sống (trước kỳ 9).

*hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, kinh tế, chi thức được phát huy, trở thành nhân tố chủ yếu đóng góp cho nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội được phát triển toàn diện và thuộc nhóm tiên tiến của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân được nâng lên; mở rộng hợp tác, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.*

*Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu Trung du và miền núi phía Bắc.”*

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng và quy định cụ thể các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất đảm bảo theo quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như: Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 và Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021. Trong đó đã tính toán đến quyền lợi của người có đất thu hồi như: Giá đất bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, tái định cư, bồi thường bằng đất ở, và các khoản hỗ trợ khác ... để người có đất thu hồi có thể ổn định đời sống. Các chính sách về bồi thường, hỗ trợ là phù hợp với tình hình hiện tại và được đa số người dân đồng thuận, ủng hộ. Đồng thời, giá đất để tính bồi thường GPMB là giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi đất. Từ ngày 10/01/2016 đến nay, UBND tỉnh đã uỷ quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất để tính bồi thường, nhằm đảm bảo giá bồi thường sát với giá thị trường. Tại thời điểm xây dựng Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 việc áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của UBND tỉnh là phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh (kinh phí hỗ trợ đảm bảo để hoàn thành một khóa học đào tạo nghề tại một trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh).

Thực tế cho thấy, tại những khu vực nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, đời sống người dân đã có sự cải thiện rõ rệt. Người dân ngoài việc được hưởng các tiện ích của các dự án về hạ tầng giao thông, chiếu sáng, môi trường... còn có thêm rất nhiều

		<p>cơ hội việc làm, điều kiện kinh doanh dịch vụ để tăng thu nhập.</p> <p>Trong thời gian tới, trên cơ sở Luật Đất đai sửa đổi đang được Chính phủ hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua, UBND tỉnh sẽ giao cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung các chính sách đối với người dân có đất nhà nước thu hồi, vấn đề trọng tâm là đưa ra các giải pháp hỗ trợ có tính bền vững, giải quyết sinh kế lâu dài cho người dân; hỗ trợ các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.</p> <p>- Về việc đề nghị bố trí tái định cư: Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai việc bố trí tái định cư chỉ áp dụng khi nhà nước thu hồi đất ở, không áp dụng trong trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.</p>
4	<p>Cử tri xã Hoàng Thanh, thị trấn Thăng, huyện Hiệp Hoà phản ánh: Hiện nay giá phân bón, vật tư nông nghiệp quá cao, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế quản lý, hỗ trợ giá (trước kỳ 9).</p>	<p>Thời gian qua, do ảnh hưởng tình hình thế giới đã dẫn đến giá vật tư đầu vào sản xuất tăng cao, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của người dân (hiện nay giá vật tư đã giảm so với năm 2022 và tương đối ổn định). Để hỗ trợ người dân trong sản xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, kịp thời xử lý tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng; yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng ém hàng để nâng giá.</li> <li>- Khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, sản xuất vùng tập trung; đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.</li> <li>- Tập huấn, hướng dẫn nông dân nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tiết giảm chi phí đầu vào, như kỹ thuật canh tác lúa SRI, 3 giảm 3 tăng, sử dụng thuốc BVTV 4 đúng, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân vô cơ...</li> <li>- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện một số chính sách hỗ trợ giống, vật tư, hóa chất, vắc xin, liên kết theo chuỗi... hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2026 (dự kiến trình kỳ họp tháng 7/2023) để tiếp tục hỗ trợ cho người sản xuất.</li> </ul>
5	<p>Cử tri xã Tam Tiến, huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà</p>	<p>Căn cứ vào nguồn vốn đã được phân bổ, UBND huyện Yên Thế đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển thực</p>



	<p>văn hoá đối với các thôn ở miền núi, vì mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân còn nhiều khó khăn, số hộ dân của thôn ít; hiện nay giá cả các mặt hàng, vật liệu xây dựng tăng cao nên việc huy động vốn đối ứng của nhân dân rất khó khăn (trước kỳ 9).</p>	<p>hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, đối với nguồn vốn nông thôn mới. UBND huyện Yên Thế đã xây dựng và ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó đối với xã Tam Tiến: Hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa thôn, bản; cụ thể: Vốn ngân sách Trung ương, tính: 600.000.000 đồng, UBND huyện hỗ trợ 100.000.000 đồng/NVH, UBND xã: hỗ trợ 50.000.000 đồng (Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách theo kế hoạch 750.000.000 đ/NVH). Với nguồn vốn trên, cơ bản đã đáp ứng được việc xây dựng nhà văn hóa đảm bảo theo yêu cầu; bên cạnh đó, cần sự chung tay góp sức của người dân trên địa bàn để xây dựng nhà văn hóa đầy đủ về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.</p>
6	<p>Cử tri huyện Hiệp Hòa đề nghị: Việc triển khai mô hình chính quyền thân thiện cấp xã và công an nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ đem lại nhiều lợi ích cho người dân, giảm phiền hà, sách nhiễu, người dân được phục vụ tốt hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền các cấp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã thực hiện chính quyền thân thiện, phục vụ tốt nhân dân, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thêm kinh phí chi thường xuyên cho các xã, thị trấn để chi cho các nội dung liên quan đến mô hình trên (trước kỳ 9).</p>	<p>Tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang; theo đó định mức chi thường xuyên ngân sách cấp xã giai đoạn 2022-2025 đã tăng khoảng 23% so với định mức chi thường xuyên quy định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang (áp dụng cho giai đoạn 2017-2021). Do vậy, đề nghị các xã chủ động sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức được phân bổ và các nguồn lực tài chính của địa phương để triển khai thực hiện</p>
7	<p>Cử tri thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà phản ánh: Các ngân hàng thương mại khi cho người dân vay tiền thường gợi ý người dân mua thêm một số loại hình bảo hiểm, gây khó khăn về tài chính cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và xử lý tình trạng trên (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh kiểm tra nội dung của cử tri phản ánh. Việc để xảy ra phản ánh, thắc mắc của khách hàng trong quá trình vay vốn gắn với mua bảo hiểm là do các Ngân hàng thương mại chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm, để khách hàng hiểu sai là bị ép buộc mua bảo hiểm. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh cán bộ trong trao đổi làm việc với khách hàng để tránh xảy ra hiểu lầm. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện đúng các quy định cho vay và cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm và Ngân hàng nhà nước tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp tại một số địa bàn để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời nếu có sai phạm.</p>
8	<p>Cử tri xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm thu hút các doanh nghiệp đầu tư sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào địa bàn</p>	<p>Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất quan tâm, chỉ đạo chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đề khuyến</p>

	<p>huyện Yên Thế (trước kỳ 9).</p>	<p>khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Bên cạnh đó, ngày 11/01/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, trong đó trên địa bàn huyện Yên Thế có 03 dự án thuộc nhóm dự án về chế biến nông sản. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 66 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, riêng trên địa bàn huyện Yên Thế thu hút được 09 dự án, trong đó có 08 dự án của nhà đầu tư trong nước và 01 dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Yên Thế và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh, trong đó có thu hút các doanh nghiệp đầu tư sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Yên Thế nói riêng. Đồng thời sẽ chỉ đạo UBND huyện Yên Thế tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án tiêu thụ và chế biến nông nghiệp trên địa bàn huyện.</p>
9	<p>Cử tri các xã Tiên Sơn, Vân Hà, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cầu dân sinh bắc qua sông Cầu sang thành phố Bắc Ninh (trước kỳ 9).</p> <p>hỗ trợ mở rộng đường đê Tiểu Bồi, tạo điều kiện cho nhân dân liên xã nói chung và nhân dân 2 xã Tiên Sơn, Vân Hà nói riêng đi lại thuận tiện, phục vụ hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (trước kỳ 9).</p>	<p>(1) UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét nội dung cử tri kiến nghị, cho thấy: Việc đầu tư xây dựng cầu Vân Hà bắc qua sông Cầu sang thành phố Bắc Ninh là cần thiết để đảm bảo kết nối cho người và phương tiện vận chuyển sang Bắc Ninh thuận lợi. Ngày 26/02/2021, UBND huyện Việt Yên đã có Công văn số 98/UBND-KTHT về việc cho phép thực hiện dự án: ĐTXD cầu dân sinh vượt sông Cầu kết nối huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên UBND huyện Việt Yên chưa xác định được nguồn vốn đầu tư nên chưa triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, Cầu Vân Hà kết nối sang tỉnh Bắc Ninh đã nằm trong quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh nên trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh để thống nhất phương án đầu tư kết nối hai bên, cân đối vốn để đầu tư trong thời gian tới.</p> <p>(2) Tuyến đê Bồi Tiên Sơn - Vân Hà thuộc tuyến tả Sông Cầu, thuộc đê cấp V, chiều dài 09km, chiều rộng 06 - 6,5m, mặt đê được đổ bê tông rộng 05 m, mặt phẳng, không sụt lún, đứt, gãy, hai bên lề mỗi bên rộng 50cm - 70cm được trồng cỏ bảo vệ, cao trình đỉnh đê +6.0 ÷ +6.2. Toàn tuyến đê bồi này được UBND huyện Việt Yên hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp năm 2019. Qua kiểm tra, mặt đê tốt đảm bảo cho</p>

		<p>việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân tại khu vực này. Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, tại “phần V. GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG LŨ, Mục 3. Quản lý sử dụng bãi sông” thì Tuyến đê bồi Tiên Sơn - Vân Hà đã đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định trên. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy chân đê phía sông bị sạt lở từ K8+100 đến K8+250 với chiều dài khoảng 150m sát mép mặt đường đê bê tông và vẫn còn hiện tượng tiếp tục bị sạt lở. Để đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân tại khu vực này, cũng như đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, UBND huyện Việt Yên đã giao các cơ quan chuyên môn, UBND xã Tiên Sơn tiếp tục theo dõi vị trí sạt lở để có biện pháp xử lý kịp thời. Về lâu dài, UBND huyện Việt Yên sẽ bố trí kinh phí kè lát mái đoạn đê này để đảm bảo an toàn cho tuyến đê bồi cũng như giao thông đi lại của Nhân dân.</p>
10	<p>Cử tri xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư, xây dựng cầu bắc qua sông Thảo, đoạn qua thôn Đồng Láy, Đồng Răng, xã Biên Động, giúp người dân đi lại thuận tiện khi mùa mưa lũ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND huyện Lục Ngạn đã giao cho các cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế cho thấy việc đi lại qua thôn Đồng Láy, thôn Đồng Răng, xã Kim Sơn đi qua sông Thảo bằng ngàm tràn; và việc đi lại từ thôn Tam Chẽ đến thôn Đấp, xã Sơn Hải qua cầu phao tạm thời trên hồ Cẩm Sơn đều gặp khó khăn, gián đoạn tạm thời khi có mưa lớn, nước sông, hồ lên cao. Nguyên vọng của cử tri xã Kim Sơn và xã Sơn Hải đề nghị đầu tư xây dựng cầu là chính đáng. Tuy nhiên, do khoảng cách 2 bờ sông Thảo (xã Kim Sơn) và hồ Cẩm Sơn (xã Sơn Hải) rất lớn, lên tới hàng trăm mét, dân số trong khu vực không nhiều, nếu xây dựng cầu cần có nguồn kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách địa phương không thể tự cân đối để đảm bảo đầu tư. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND huyện Lục Ngạn sẽ quan tâm lập danh mục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo các chương trình, dự án phù hợp từ nguồn ngân sách cấp trên (ví dụ: Dự án LRAMP, chương trình MTQG...) trong giai đoạn tiếp theo.</p>
11	<p>Cử tri xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh xây dựng cầu nối từ thôn Tam Chẽ nơi có trụ sở UBND xã Sơn Hải sang thôn Đấp, vì hiện nay từ thôn ra xã phải đi qua cầu phao, không thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND huyện Lục Ngạn đã giao cho các cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế cho thấy việc đi lại qua thôn Đồng Láy, thôn Đồng Răng, xã Kim Sơn đi qua sông Thảo bằng ngàm tràn; và việc đi lại từ thôn Tam Chẽ đến thôn Đấp, xã Sơn Hải qua cầu phao tạm thời trên hồ Cẩm Sơn đều gặp khó khăn, gián đoạn tạm thời khi có mưa lớn, nước sông, hồ lên cao. Nguyên vọng của cử tri xã Kim Sơn và xã Sơn Hải đề nghị đầu tư xây dựng cầu là chính đáng. Tuy nhiên, do khoảng cách 2 bờ sông Thảo (xã Kim Sơn) và hồ Cẩm Sơn (xã Sơn Hải) rất lớn, lên tới hàng trăm mét, dân số trong khu vực không nhiều, nếu xây dựng cầu cần có nguồn kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách địa phương không thể tự cân đối để đảm bảo đầu tư. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND huyện Lục Ngạn sẽ quan tâm lập danh mục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo các chương trình, dự án phù hợp từ nguồn ngân sách</p>

		cấp trên (ví dụ: Dự án LRAMP, chương trình MTQG...) trong giai đoạn tiếp theo.
12	Cử tri xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây lại Cầu 38 đường ĐH85 ở khu vực công Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 325 (trước kỳ 9).	Cầu 38 đường ĐH.85 ở khu vực công tiểu đoàn 15, sư đoàn 325 có chiều rộng lòng cầu khoảng 3,5m, dài khoảng 25m, hiện trạng đã xuống cấp. Để đáp ứng nhu cầu giao thông thuận tiện cần mở rộng lòng cầu khoảng 9m, cần nguồn kinh phí lớn, trong khi ngân sách địa phương không thể tự cân đối để đảm bảo đầu tư. Vì vậy, thời gian tới, UBND huyện Lục Ngạn sẽ quan tâm lập danh mục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo các chương trình, dự án phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.
13	Cử tri các xã: Việt Lập, Liên Sơn, Lam Cốt và thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên phản ánh: Từ năm 2004, thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, các hộ dân đã tiến hành thực hiện. Tuy nhiên, một số xã khi triển khai và lập phương án không đảm bảo theo Hướng dẫn số 175/HD-TNMT ngày 21/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường (do diện tích nhỏ hơn 700m <sup>2</sup> ) mặc dù đã được đo đạc xong, đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý và quyền lợi của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết (trước kỳ 9).	<p>Thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị số 04-CT/TU năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân dồn điền, đổi thửa để tạo ô thửa lớn, thuận lợi cho canh tác. Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên đã xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn, giai đoạn 2004-2008 một số xã đã thực hiện khá tốt việc dồn điền, đổi thửa; sau dồn điền, đổi thửa đa số các hộ đều được lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên tại một số thôn không dồn theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, dẫn tới không được nghiệm thu, do đó chưa được lập hồ sơ để cấp Giấy CNQSDĐ đất sau dồn điền, đổi thửa. Cụ thể: Đối với xã Việt Lập, Lam Cốt, Liên Sơn, thị trấn Cao Thượng tại một số thôn đã thực hiện dồn điền, đổi thửa theo hướng dẫn của tỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại một số thôn đã triển khai dồn điền, đổi thửa, tuy nhiên dồn không đảm bảo hướng dẫn, không được nghiệm thu do đó không được lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Việc các hộ dân phản ánh như trên là đúng. Về nội dung này, giai đoạn 2013 - 2018, huyện Tân Yên tiếp tục chỉ đạo các xã, các thôn tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa để lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ quản lý theo quy định. Tuy nhiên một số xã đã triển khai nhưng không thực hiện được.</p> <p>Kế hoạch thời gian tới: Huyện Tân Yên tiếp tục khuyến khích các xã xây dựng kế hoạch dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục vận động nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa và theo hướng dẫn số 175/HD-TNMT ngày 21/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiệm thu lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; mặt khác nếu không thực hiện dồn điền, đổi thửa theo hướng dẫn, quy định thì UBND huyện Tân Yên chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn các hộ dân đăng ký kê khai lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành.</p>

14	<p>Cử tri các xã An Bá, Dương Hưu, Long Sơn và thị trấn An Châu, huyện Sơn Động phản ánh: Nước sinh hoạt phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện thường xuyên không đảm bảo chất lượng, hệ thống cung cấp nước hư hỏng, xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng nhanh chóng khảo sát, đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân (trước kỳ 9).</p>	<p>- Trên địa bàn các xã An Bá, Dương Hưu, Long Sơn đều có công trình cấp nước sạch tập trung (xã An Bá có 02 công trình nước sạch: Công trình cấp nước thôn Đồng Dầu, công trình cấp nước thôn Lái và thôn Hai do UBND xã An Bá quản lý, khai thác, trong đó công trình thôn Đồng Dầu đã ngừng hoạt động do không có đủ nước nguồn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp đưa vào danh mục công trình đề nghị thanh lý; xã Dương Hưu có công trình cấp nước xã Dương Hưu với quy mô 600m<sup>3</sup>/ngày đêm do UBND xã Dương Hưu quản lý; xã Long Sơn có 02 công trình cấp nước thôn Tàu, xã Long Sơn quy mô 75m<sup>3</sup>/ngày đêm và công trình xã Long Sơn với quy mô 990m<sup>3</sup>/ngày đêm do UBND xã Long Sơn quản lý). Kết quả xét nghiệm nước tại các công trình nước tập trung tháng 12/2022 các chỉ tiêu cơ bản đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, riêng 02 công trình xã Long Sơn chỉ tiêu vi sinh không đạt. Hiện nay, các công trình do UBND xã quản lý, đề nghị UBND huyện Sơn Động chỉ đạo, hỗ trợ các xã quản lý, khai thác các công trình phát huy hiệu quả.</p> <p>Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, UBND tỉnh đã đưa công trình cấp nước xã Dương Hưu với quy mô 500m<sup>3</sup>/ngày đêm, công trình cấp nước xã Long Sơn với quy mô 1.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm vào danh mục công trình xây dựng mới trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.</p> <p>- Trên địa bàn thị trấn An Châu hiện có công trình cấp nước thị trấn An Châu với quy mô 950m<sup>3</sup>/ngày đêm, công trình sau khi hoàn thành được giao cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc quản lý, vận hành và khai thác. Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh đã thu hồi công trình để giao cho đơn vị khác quản lý tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND của UBND tỉnh do Công ty quản lý, khai thác không hiệu quả; trong thời gian chờ bàn giao, Công ty vẫn tiếp tục quản lý công trình và cấp nước cho người dân. Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2023 các chỉ tiêu đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Để có cơ sở phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá tài sản của 02 công trình Hệ thống cấp nước sạch tập trung thị trấn Thanh Sơn và hệ thống cấp nước sạch tập trung thị trấn An Châu, huyện Sơn Đông, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc quản lý giá nước sạch và trích lập khấu hao tài sản cố định đối với các dự án cấp nước sạch có sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của 02 công trình nước sạch nói trên đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sinh hoạt của Nhân dân.</p>
15	<p>Cử tri xã Biền Động, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ nhân</p>	<p>Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022, Phương</p>

	dân (trước kỳ 9).	<p>án cấp nước cho xã Biển Đông được quy hoạch xây dựng tại xã Biển Đông cấp cho liên xã Biển Đông, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Hoa với công suất 6000m<sup>3</sup>/ngày đêm, thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn lực xã hội hóa và ngân sách Nhà nước. Cấp nước sạch là loại hình dự án được Chính phủ khuyến khích thu hút đầu tư theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 và được UBND tỉnh cụ thể hóa tại Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 29/11/2019. Do vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Lục Ngạn lập danh mục thu hút đầu tư để tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
16	<p>Cử tri xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế phản ánh: Trạm y tế xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng từ năm 2019 nhưng đến nay dự án vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng trạm y tế cho xã (trước kỳ 9).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trạm y tế xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế thuộc danh mục 22 trạm y tế thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, trạm y tế xã Đồng Lạc được đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng và trang bị một số trang thiết bị thiết yếu.</li> <li>- Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã được Bộ Y tế phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư từ năm 2019. Tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận thực hiện dự án từ năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và một số vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư vay vốn nước ngoài từ Trung ương nên các hoạt động của Chương trình đã bị gián đoạn từ năm 2020 đến năm 2022.</li> <li>- Ngày 03/01/2023, Ban quản lý Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn trung ương (CPMU) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý “Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang (PPMU) để hỗ trợ chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo tiến độ và đúng quy định.</li> <li>- Ngày 11/01/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 05/YTCS-KH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” - vay vốn ADB kèm theo các tài liệu liên quan đến phân bổ vốn Chương trình của Trung ương. Theo đó: Nguồn vốn của Chương trình đã được phê duyệt và phân bổ theo Nghị quyết số 659/NQ-UBTVQH15 ngày 14/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa</li> </ul>

		<p>phương. Năm 2023 tỉnh Bắc Giang dự kiến được phân bổ 35.466 triệu đồng vốn trung ương để triển khai thực hiện Chương trình. Ngày 16/01/2023, Sở Y tế có Tờ trình số 07/TTr-SYT gửi UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn vay ADB. Theo đó, đề xuất UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan: Tiến hành rà soát tổng hợp danh mục các trạm y tế được đầu tư cần điều chỉnh, báo cáo UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh trong Quý I/2023.</p> <p>Ngày 18/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các Trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang. Theo đó, điều chỉnh 05 trạm y tế xây mới gồm: Trạm y tế xã Đồng Lạc, xã Bồ Hạ huyện Yên Thế (nay là thị trấn Bồ Hạ); Trạm y tế xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa; Trạm y tế xã Trường Giang, huyện Lục Nam; Trạm y tế xã Tân Liễu huyện Yên Dũng: Điều chỉnh gạch lát nền từ Ceramic thành gạch Granite; bậc tam cấp, cầu thang từ trát granito thành ốp đá Granite; bổ sung thiết kế chống mối.</p> <p>Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án, đợi Trung ương phân bổ vốn để khởi công dự án. Dự kiến khởi công xây dựng trong quý II năm 2023.</p>
17	<p>Cử tri xã Canh Nậu, huyện Yên Thế phản ánh: Giai đoạn 2021- 2024 tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đầu tư tuyến đường mới 294B đi qua địa bàn xã Canh Nậu dài hơn 12 km. Tuyến đường này cách khu đập Chùa Sừng có diện tích mặt nước khoảng trên 35 ha, có nhiều đảo trên hồ xung quanh là đất rừng trồng cây lâm nghiệp, khu giáp ranh với đập có khoảng 500 ha rừng tái sinh. Đây là vị trí có thể mạnh để phát triển khu du lịch sinh thái, kết hợp với nghỉ dưỡng cao cấp, đã được huyện Yên Thế đưa vào quy hoạch phát triển huyện giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm thu hút các doanh nghiệp về khảo sát, đầu tư vào khu vực này để giúp địa phương phát triển (trước kỳ 9).</p>	<p>Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2050, UBND tỉnh tỉnh xác định du lịch là một ngành dịch vụ quan trọng, cụ thể: trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Yên Thế hiện có 03 khu vực được quy hoạch khu du lịch sinh thái là Khu du lịch sinh thái hồ Đá Ong, khu du lịch sinh thái xã Xuân Lung - Thác Ngà, Khu du lịch sinh thái Hồ Suối Cây (xã Hồng Kỳ và Đồng Huru). Đối với xã Canh Nậu và đập Chùa Sừng được quy hoạch là khu vực vùng đầu nguồn hữu ngạn sông Thương, sông Sỏi và các hồ lớn Tây Bắc tỉnh (khu vực vành đai rừng Tây Bắc tỉnh thuộc huyện Yên Thế) và các khu hồ chứa nước cấp, dự trữ nguồn nước cho sản xuất và cấp nước sạch tập trung (cho các xã Canh Nậu, Đồng Tiên...). Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Yên Thế và các cơ quan liên quan tập trung ưu tiên thu hút đầu tư phát triển du lịch tại các địa điểm đã được đưa vào Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Đồng thời sẽ chỉ đạo UBND huyện Yên Thế, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng, đánh giá tổng thể để đề xuất</p>

		bổ sung vị trí đập Chùa Sừng (nếu phù hợp) vào Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới (khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh) để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định.
18	Cử tri xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế phản ánh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy hoạch và xây dựng thao trường bắn trên địa bàn xã từ năm 2004, đến khoảng năm 2007 Bộ CHQS tỉnh thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân có đất trong quy hoạch thao trường. Tuy nhiên, còn một số hộ dân có đất, có nhà trong khu quy hoạch trường bắn nhưng đến nay chưa nhận được tiền đền bù và cũng không được xây dựng mới, nâng cấp công trình nhà ở để ổn định cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh có kế hoạch, thời gian, lộ trình thực hiện và sớm có giải pháp cụ thể đối với diện tích đất hiện đang trong quy hoạch nhưng chưa được đền bù giải phóng mặt bằng để nhân dân yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế (trước kỳ 9).	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét đối với kiến nghị cử tri nêu, kết quả cho thấy: Đối chiếu với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Bắc Giang (được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 04/10/2022) tại Biểu 09, Biểu Danh mục các công trình, dự án số thứ tự 14-BCH Quân sự tỉnh, có tên Dự án <b>“Mở rộng thao trường bắn”</b> diện tích 67,0 ha (trong đó hiện trạng là 37,0 ha; diện tích tăng thêm là 30, 0 ha), địa điểm huyện Yên Thế.</p> <p>Đối chiếu với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22/7/2021. Tại Biểu số 10CH, mục 1, số thứ tự 1.1 có tên Dự án <b>“Mở rộng thao trường bắn”</b> quy mô 127,0 ha (hiện trạng 37,0 ha), địa điểm tại xã Đồng Tiến.</p> <p>Do đây là dự án phục vụ mục đích quốc phòng nên trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang và thời gian thực hiện phụ thuộc vào tiến độ đầu tư và triển khai Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p>
19	Cử tri huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp và hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở trên đất rừng sản xuất trước ngày 01/7/2014 và các trường hợp trồng cây lâm nghiệp trên đất lúa (thực tế đây là các diện tích xen kẽ, nếu không trồng rừng thì không canh tác được các cây trồng khác) (trước kỳ 9).	<p>Theo quy định tại Điều 22 Luật Đất đai năm 2013: <i>“Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014</i></p> <p>3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:</p> <p>a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.</p> <p>Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;</p> <p>b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”</p>



		Đề nghị UBND huyện Yên Thế hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai
20	Cử tri xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà: Đề nghị UBND tỉnh khi thu hồi đất thực hiện các dự án, quan tâm đến việc thu hồi hết diện tích nằm ngoài chỉ giới dự án đối với một số thửa đất nằm xen kẽ giữa dự án và đường giao thông để tạo sự đồng thuận của nhân dân, bảo đảm tiến độ chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tại một số dự án sau khi thu hồi đất còn một phần diện tích đất nông nghiệp bị xen kẽ giữa dự án và các công trình có hành lang bảo vệ gây khó khăn cho việc tiếp tục canh tác nên các chủ sử dụng đất đề nghị nhà nước thu hồi hết. Để xảy ra tình trạng này là do trong quá trình lập quy hoạch xây dựng, UBND các huyện chưa kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất một cách kỹ lưỡng. Đề nghị UBND các huyện cần khảo sát lại để xây dựng hoàn trả đường giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu để phục vụ việc canh tác của nhân dân. Trong trường hợp không bố trí được các điều kiện canh tác nông nghiệp, cần có kế hoạch thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng như dải cây xanh, đường gom...
21	Cử tri xã Yên Định, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh thu hút doanh nghiệp khai thác các mỏ cát, mỏ đất đã được quy hoạch trên địa bàn (trước kỳ 9).	Trong thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các huyện có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt là huyện Sơn Động. Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 28 dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn huyện Sơn Động với tổng vốn đăng ký 4.085,3 tỷ đồng, trong đó 04 dự án khai thác và chế biến khoáng sản với số vốn đầu tư đăng ký 882,7 tỷ đồng. Đối với các dự án khai thác khoáng sản giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Sơn Động được quy hoạch tổng số 43 điểm mỏ khai thác khoáng sản, trong đó có: 12 mỏ khai thác đất, diện tích 100,5 ha; 23 mỏ khai thác sét gạch, ngói diện tích đất 100,82 ha; 08 mỏ đồi cát với diện tích đất 215 ha. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, UBND huyện và thành phố (trong đó có UBND huyện Sơn Động) rà soát, cập nhật, điều chỉnh vị trí các điểm mỏ khai thác khoáng sản để đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Sau khi có kết quả rà soát và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản lựa chọn nhà đầu tư đối với các khu vực mỏ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đồng thời xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với hồ sơ đề nghị thực hiện các dự án không thuộc danh mục đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
22	Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh: Quốc lộ 17 (đường Hoàng Hoa Thám) qua địa bàn Khu 34 xã Song	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri phản ánh, kết quả cho thấy: Thực tế đoạn tuyến mà cử tri ý kiến phản ánh

	<p>Mai (đoạn từ Km số 3,5 đến Km số 4,5) có nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, sửa chữa (trước kỳ 9).</p>	<p>là đoạn Km67 – Km69 QL.17. Hiện trạng đoạn tuyến này hệ thống mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện rạn nứt, lún võng và bong bật một số vị trí. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ duy tu, vá lấp ổ gà và đảm bảo giao thông. Đồng thời đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn để sửa chữa định kỳ, thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt đường tuy nhiên đến nay chưa được chấp thuận. Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư phục vụ nhân dân.</p>
23	<p>Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh: Hiện nay mặt đường đê sông Thương từ cầu đường sắt Mỹ Độ đến khu vực giáp xã Đông Sơn đã xuống cấp (mặt đường nứt, vỡ và nhiều ổ gà), gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cải tạo, nâng cấp (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri phản ánh, kết quả cho thấy: Đoạn đê từ cầu sắt Mỹ Độ đến giáp xã Đông Sơn có lý trình từ K37+000- K38+050, chiều dài khoảng 1,05km đảm bảo an toàn phòng, chống lũ; mặt đê đoạn này được đầu tư xây dựng bằng bê tông năm 2004 đến nay đã xuống cấp. Đoạn đê trên đã được tỉnh Bắc Giang đề xuất trong Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu - Thành phần Bộ Nông nghiệp và PTNT, vay vốn ADB (ADB 10) giai đoạn 2021- 2025. Mặt khác, tại khu vực K37+650, UBND thành phố Bắc Giang đang triển khai thi công cầu Á Lữ, do vậy sau khi thực hiện hoàn thành cầu Á Lữ, việc cải tạo, sửa chữa mặt đê sẽ được Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND thành phố Bắc Giang kiểm tra và có giải pháp cải tạo sửa chữa phù hợp.</p>
24	<p>Cử tri huyện Việt Yên phản ánh: Với lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn hơn 130 tấn/ngày, các lò công nghệ không đáp ứng yêu cầu, khu chôn lấp tập trung tại thị trấn Bích Động đã đầy và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không cho chôn lấp, nguy cơ rác thải tồn lưu ngoài môi trường rất lớn, ảnh hưởng đến môi trường và tiêu chí xây dựng phường, thị xã, 8 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với UBND huyện Việt Yên sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục thu hút đầu tư lò đốt rác thải theo hình thức xã hội hoá đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Thông báo số 379/TB-UBND ngày 05/10/2020 (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Trên địa bàn huyện Việt Yên hiện nay, khối lượng rác thải phát sinh khoảng 120 tấn/ngày đạt 96,2%; Khối lượng rác thải thu gom được xử lý 116 tấn/ngày, đạt 96,7% (trong đó chôn lấp là 4 tấn/ngày; Xử lý bằng lò đốt công nghệ là 112 tấn/ngày). Trên địa bàn huyện đang vận hành 6 lò đốt rác thải sinh hoạt.</p> <p>- Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (như Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường, Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU; Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Thành ủy, Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm điểm...).</p> <p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với</p>

		<p>UBND huyện Việt Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ vấn đề đất đai cho khu xử lý rác thải tại xã Thượng Lan. Hiện nay, UBND huyện Việt Yên đang tập trung các thủ tục, hồ sơ, phương án thực hiện đối với khu xử lý rác thải tại xã Thượng Lan.</p> <p>- Theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ triển khai thực hiện thu hút đầu tư, xây dựng 03 nhà máy xử lý rác thải tập trung (<i>Nhà máy phát điện thành phố Bắc Giang, dự kiến khởi công xây dựng trong quý IV/2023; Nhà máy xử lý rác xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, dự kiến hoạt động tháng 8/2025; Nhà máy xử lý rác xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam</i>). Như vậy, việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Việt Yên sẽ được triển khai thực hiện, xử lý triệt để hơn.</p>
25	<p>Cử tri xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên phản ánh: Quốc lộ 17, đoạn từ ngã ba thôn Nghĩa Vũ đến cầu Kim Tràng chưa có hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường gây ngập úng khi trời mưa làm ảnh hưởng cuộc sống nhân dân và người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng đoạn đường trên (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị và kiểm tra thực tế. Nội dung cử tri phản ánh nằm trong đoạn tuyến từ Km73+00 (ngã ba thôn Nghĩa Vũ) – Km74+627 (cầu Kim Tràng cũ) của QL.17 (đoạn này đã được nắn chỉnh tuyến theo dự án nâng cấp QL.17 hoàn thành năm 2021). Hiện trạng đoạn tuyến trên trước kia có mật độ dân cư thưa, nên trong quá trình thiết kế thi công không bố trí hệ thống rãnh dọc thoát nước hai bên do nước mặt đường có thể thoát tự nhiên sang hai bên đường và không có hệ thống đèn chiếu sáng. Hiện nay đoạn tuyến trên dân cư đã đông đúc, nên nước mặt đường không còn lối thoát tự nhiên, gây nên hiện tượng ngập úng sau mỗi trận mưa và mặt đường đoạn này xuống cấp, rạn nứt và bong bật nhiều. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ duy tu, vá lấp ổ gà, khơi thông rãnh dọc thoát nước và đảm bảo giao thông. Đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn để sửa chữa định kỳ, thảm bê tông nhựa mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước. Đối với nội dung kiến nghị về phân điện chiếu sáng, các bên thống nhất để địa phương cấp xã báo cáo UBND cấp huyện đề đầu tư, phục vụ bà con nhân dân.</p>
26	<p>Cử tri xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế phản ánh: Quốc lộ 17, đoạn từ thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế đi tỉnh Thái Nguyên, đã xuống cấp ở một số đoạn, lòng đường hẹp, nhiều phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư, mở rộng tuyến đường này và xây hệ thống mương dọc thoát nước để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ vận chuyển hàng hóa được thuận lợi (trước kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tuyến QL. 17 đoạn từ thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế đi tỉnh Thái Nguyên có chiều dài 15,8km, nền đường 7,5m, mặt đường láng nhựa và bê tông nhựa rộng 5,5m. Trên toàn tuyến có khoảng 2.896m rãnh dọc đã được cứng hóa, phần còn lại chủ yếu đi qua địa hình dân cư thưa thớt nên chưa được đầu tư rãnh dọc hoàn chỉnh, nước mưa được thoát qua hệ thống rãnh đất hình thang và chảy về các điểm xả. Năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí 4,6 tỷ đồng để sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến QL.17 đoạn từ thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế đi tỉnh Thái Nguyên. Trong đó ưu tiên đầu tư sửa chữa mặt đường bị hư hỏng 10.840m<sup>2</sup> và bổ sung 253m rãnh dọc ở các đoạn cần thiết.</p>

		Cũng trong năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã cho phép mở rộng, nâng cấp cầu Mỏ Trạng (mặt cầu 12m, thảm BTN đường đầu cầu, kinh phí 22 tỷ) và Ngâm Suối Ốc (cải tạo thành công hộp, bề rộng lưu thông 11m, kinh phí 8 tỷ) là 02 điểm thắt hẹp, ùn tắc có nguy cơ gây mất ATGT trên tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay, giao thông trên tuyến cơ bản thông suốt, an toàn. Do nguồn vốn còn hạn chế, trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn đến 2025 không có danh mục cải tạo nâng cấp tuyến đường QL.17 đoạn Phôn Xương đi Thái Nguyên. Sở Giao thông vận tải sẽ thường xuyên thực hiện các công tác duy tu, bảo trì và đảm bảo ATGT trên tuyến đường phục vụ khả năng khai thác.
27	Cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị mở rộng hầm chui qua đường cao tốc sang khu công nghiệp (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Hầm chui qua đường cao tốc sang khu công nghiệp qua địa bàn xã Tăng Tiến và khu vực xung quanh thuộc huyện Việt Yên gồm các hầm chui với kích thước trung bình BxH= 3mx3m. Hầm chui dân sinh với mục đích phục vụ người đi bộ, xe máy và xe tải trọng nhẹ, các xe tải trọng lớn hơn sẽ đi qua cầu vượt QL17, QL37 và cầu vượt đường Vành đai IV (nay là ĐT 398). Hiện nay các hầm chui và hai cầu vượt dân sinh qua đường cao tốc đã cơ bản đáp ứng đi lại của nhân dân và các phương tiện loại nhẹ; việc mở rộng hầm chui sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng đến phương án tài chính dự án BOT và khai thác của tuyến cao tốc.
28	Cử tri xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay huyện Yên Thế được đầu tư tuyến Quốc lộ 37-17, đi huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (đường 294B) chiều dài trên 20 km đi qua địa bàn 4 xã: An Thượng, Tiến Thắng, Tam Tiến, Canh Nậu. Quá trình thi công, xe vận chuyển nguyên vật liệu làm xuống cấp một số tuyến đường nhánh liên huyện, liên xã, đường thôn. Đề nghị UBND tỉnh có phương án sửa chữa, tu bổ sau khi tuyến đường hoàn thành; quan tâm khảo sát bổ sung, mở rộng các đường nhánh, nút giao thông kết nối với tuyến đường (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Thực tế trong quá trình thi công Tuyến chính của dự án, nhà thầu thi công có sử dụng phương tiện vận tải để vận chuyển các loại vật liệu sắt, thép, bê tông thương phẩm và đặc biệt là vận chuyển đất điều phối dọc tuyến đi qua đoạn đường liên xã từ xã Tiến Thắng đi xã An Thượng có làm hư hỏng cục bộ một số vị trí mặt đường láng nhựa. Về việc sửa chữa, khắc phục, do công trình vẫn đang trong quá trình thi công nên việc hư hỏng này, ngày 12/8/2022 Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu thi công trước mắt khắc phục bằng cách sử dụng rải cấp phối đá dăm vào những vị trí bị hư hỏng để đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông; đồng thời khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng xảy ra trong quá trình thi công. Mặt khác, sau khi tuyến đường hoàn thành nếu có xảy ra hư hỏng một số tuyến đường như ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên thì Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa, khắc phục hoàn toàn theo đúng nội dung mà nhà thầu đã cam kết trong Hồ sơ dự thầu và điều khoản của hợp đồng thi công đã ký với Chủ đầu tư.  - Nội dung cử tri kiến nghị “quan tâm khảo sát bổ sung, mở rộng các đường nhánh, nút giao thông kết nối với tuyến đường”: Tại Hồ sơ thiết kế được duyệt thì toàn bộ các vị trí giao cắt với đường huyện, đường xã, đường thôn, đường nội đồng trên

		tuyến đều có thiết kế mở rộng, vượt nút đảm bảo tính kết nối cũng như an toàn giao thông. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công nếu có phát sinh các vị trí giao cắt với các tuyến đường khác, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phối hợp với địa phương và các bên liên quan để thực hiện điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
29	Cử tri xã Dương Hữu, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường 291B, đoạn từ thôn Mục đi Đèo Kiềm trên địa bàn xã Dương Hữu, huyện Sơn Động do tuyến đường chật hẹp, nhiều phương tiện lưu thông, không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tiềm ẩn tai nạn giao thông (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tuyến đường cử tri kiến nghị là ĐT.293D, đoạn từ thôn Mục xã Dương Hữu đi Đèo Kiềm nằm trong chương trình xây dựng tuyến giao thông kết nối liên tỉnh giữa tỉnh Bắc Giang với tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh đã giao cho Ban QLDA các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện Sơn Động kiểm tra hiện trường để xây dựng phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường trên đồng bộ với quy mô đầu tư phía tỉnh Quảng Ninh. Phương án đầu tư đã xây dựng xong nhưng do nguồn lực hạn chế nên UBND tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư ngay và sẽ ưu tiên đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.
30	Cử tri xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo Đập làng Chả, xã Phong Vân phục vụ tưới tiêu góp phần phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cho nhân dân (sau kỳ 9)	UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Hiện nay, nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, nguồn vốn đầu tư công đưa vào cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được phân bổ hết cho các công trình để triển khai thực hiện theo tiến độ hằng năm. Cùng với đó, nguồn vượt thu ngân sách dự kiến niên độ 2023-2025 đã được bố trí để đầu tư một số công trình cấp thiết của tỉnh theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do vậy, thời điểm hiện tại ngân sách tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư cho dự án trên theo kiến nghị của cử tri; thời gian tới, khi nguồn vốn và cân đối ngân sách tỉnh có điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét, tham mưu trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ dự án trên.
31	Cử tri xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Tình trạng sạt lở đất sông Cầu trên địa bàn xã Mai Đình diễn ra ngày càng nhiều, một số chỗ đã sạt lở gần sát vào nhà dân (nhất là khi tỉnh Bắc Ninh thực hiện xong việc kè đá bên sông thuộc địa phận Bắc Ninh). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí, có biện pháp kè đá để giảm thiểu tình trạng mất đất do tình trạng sạt lở đất	UBND tỉnh đã giao UBND huyện Hiệp Hòa kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tuyến đê tả Cầu đoạn chạy qua xã Mai Đình có tổng chiều dài là 7,7km từ K25+300 đến K33+00, đoạn chạy qua thôn Mai Hạ là 1,4km (từ K30+800- K32+200). Do cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài (từ ngày 27 và ngày 28/8/2022) nước sông dâng cao gây sạt lở một cung sạt tại vị trí bãi sông thuộc thôn Mai Hạ, tương ứng với Km 31+ 800 ngoài bãi sông đê tả Cầu, vị trí sạt cách chân đê 170m, chiều dài 22m cung sạt ăn sâu vào bãi 0,5 đến 1,0m, tuy nhiên chưa nguy

	<p>nêu trên (sau kỳ 9).</p>	<p>hiềm đến đề điều. Qua quá trình theo dõi, giám sát tình trạng sạt lở đất diễn ra ngày càng nhiều, một số chỗ bị sạt lở gần sát vào vườn bãi nhà dân (nhất là khi tỉnh Bắc Ninh thực hiện xong việc kè đá bên sông thuộc địa phận Bắc Ninh). Làng Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa là khu vực làng cổ có các hộ dân sinh sống dọc theo 2 bên của tuyến đê tả Cầu (bên sông và bên đồng).</p> <p>Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống, UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Mai Đình thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng sạt lở khu vực nêu trên để kịp thời phát hiện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các biện pháp ứng phó; đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, UBND xã Mai Đình thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát sỏi trái phép... Trong thời gian tới căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện ngân sách của địa phương, UBND huyện Hiệp Hòa sẽ giao phòng chuyên môn nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương <i>(dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện việc kè đá khoảng 100 tỷ)</i>.</p>
32	<p>Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng phản ánh: Hiện nay các xã trên địa bàn gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí thực hiện các đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (giai đoạn 2022 - 2025) giao cho các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì tham mưu thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí thực hiện (sau kỳ 9).</p>	<p>Tại các đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đều quy định rõ nguồn kinh phí ngân sách các cấp phải đảm bảo để triển khai thực hiện; do vậy, đề nghị các xã căn cứ nguồn kinh phí quy định tại từng đề án cụ thể và nguồn lực tài chính của địa phương để chủ động bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định</p>
33	<p>Cử tri huyện Hiệp Hòa: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc lá điện tử và có biện pháp ngăn chặn thuốc lá điện tử vào trong trường học, học sinh, sinh viên (sau kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã giao Cục Quản lý Thị trường; Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:</p> <p>(1) Về công tác quản lý việc kinh doanh thuốc lá điện tử:</p> <p>Thuốc lá điện tử chưa được luật pháp Việt Nam quy định, chưa được phân loại hàng hóa, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật, do vậy thuốc lá điện tử chưa được cấp phép nhập khẩu, sản xuất, cấp phép kinh doanh, bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử vẫn được nhập vào Việt Nam trong thời gian khoảng trên 5 năm trở lại đây dưới dạng là các phụ kiện tách rời nhau. Hiện nay, tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử đang có mặt trên thị trường thường không rõ nguồn gốc xuất xứ.</p> <p>- Bám sát quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh và diễn biến thực tế thị trường về hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng thuốc lá điện tử.</p>

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang hằng năm đã ban hành các kế hoạch, quyết định và văn bản chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đấu tranh kiểm tra, xử lý đối với mặt hàng thuốc lá điện tử và tất cả các loại hàng hóa khác; Thường xuyên tuyên truyền quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá điện tử trên nhiều phương tiện, tổ chức thực hiện ký cam kết đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn không buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điện tử, cả các mặt hàng khác. Tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đối với người dân trên địa bàn toàn tỉnh; Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thường xuyên nắm chắc địa bàn, chủ động hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điện tử, phụ kiện, tinh dầu thuốc lá điện tử. Thường xuyên giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hộ kinh doanh bày bán mặt hàng thuốc lá điện tử và phụ kiện trên địa bàn huyện Hiệp Hoà, cả tỉnh; Chủ động, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng phát hiện, tiến hành kiểm tra, xử lý. Trong thời gian từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2022 lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang xử lý **03** vụ về kinh doanh thuốc lá điện tử. Hành vi vi phạm của đối tượng là kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn xuất xứ. Giá trị xử phạt vi phạm hành chính **12.000.000** đồng. Tịch thu, tiêu hủy: 57 lọ tinh dầu cho máy hút thuốc lá điện tử; 60 chiếc máy hút thuốc lá điện tử.

- *Hạn chế, tồn tại:* Hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử vẫn có diễn ra trên thị trường, đối tượng sử dụng chủ yếu là giới trẻ, có cả học sinh, sinh viên ở một số trường như cử tri huyện Hiệp Hòa đã có phản ánh. Hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử diễn ra chủ yếu trên môi trường Internet, người bán quảng cáo thuốc lá điện tử trên zalo, facebook,... người mua đặt hàng, sẽ được người bán chuyển hàng đến tận tay người mua bằng hình thức “ship cod” giao hàng thu hộ tiền, bên cạnh đó một phần mua bán lén lút, không công khai tại các cửa hàng truyền thống nên rất khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý triệt để hoạt động này.

- *Nguyên nhân:*

+ Nhu cầu của một bộ phận giới trẻ muốn thay đổi cảm giác mới lạ, sự tiện lợi trong việc sử dụng của mặt hàng thuốc lá điện tử, đồng thời chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tác hại của thuốc lá điện tử, nhiều người còn cho rằng sử dụng thuốc lá điện tử không gây nguy hại như thuốc lá truyền thống, nhất là bộ phận giới trẻ, học sinh, sinh viên. Điều này dẫn tới việc sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ không giảm mà còn có xu hướng ngày một tăng lên.

+ Người kinh doanh, vì nhu cầu, lợi nhuận, nhiều đối tượng kinh doanh đã bất chấp quy định của pháp luật, những tác hại mang đến cho người dùng bằng các hình thức tinh vi, lén lút vẫn mua bán thuốc lá điện tử trên địa bàn.

+ Pháp luật Việt nam chưa có quy định về kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử, dẫn tới có những khó khăn nhất định trong việc quản lý từ khâu nhập khẩu phụ kiện, cho đến việc phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử.

+ Việc phát hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử trên môi trường internet, trang mạng xã hội zalo, facebook,... thực hiện việc truy tìm xử lý người bán, người vận chuyển hết sức khó khăn.

- *Giải pháp trong thời gian tới:* UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử đối với cửa hàng kinh doanh và người dân. Tuyên truyền tác hại đối với người sử dụng thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử nhất là với giới trẻ, học sinh, sinh viên, để học sinh, sinh viên không sử dụng thuốc lá điện tử; Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử. Trên môi trường internet, trang mạng xã hội zalo, facebook... thực hiện việc truy tìm xử lý người bán, người vận chuyển. Đối với các cửa hàng kinh doanh truyền thống làm tốt công tác quản lý địa bàn, giám sát hoạt động kinh doanh, triển khai ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán mặt hàng thuốc lá điện tử nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phụ kiện đi kèm; Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các bên có liên quan trên địa bàn nhất là lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường với các trường học, sự phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, sinh viên để kịp thời phát hiện học sinh, sinh viên có sử dụng thuốc lá điện tử đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học trên địa bàn huyện Hiệp Hòa nói riêng và địa bàn toàn tỉnh nói chung.

(2) Về nội dung kiến nghị có biện pháp ngăn chặn thuốc lá điện tử vào trong trường học, học sinh, sinh viên:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn thuốc lá điện tử vào trong trường học, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố (*chỉ đạo các trường phổ thông*) và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, trong đó lồng ghép nội dung tuyên



truyền về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng, đồng thời có biện pháp quyết liệt không để học sinh sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển thuốc lá điện tử như: Công văn số 670/SGDĐT-GDMN ngày 25/5/2022 về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022; Công văn số 1174/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 15/8/2022 về việc phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1308/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 24/8/2022 về việc bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ Quốc khánh 02/9; Công văn số 1494/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 28/9/2022 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023; Công văn số 1827/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 22/11/2022 về việc tăng cường bảo đảm an toàn trường học, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em; Công văn số 1919/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 07/12/2022 về việc tăng cường ngăn chặn bạo lực trong học sinh, bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; Công văn số 2012/SGDĐT-VP ngày 22/12/2022 về hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Công văn số 31/SGDĐT-GDTH-CTTT ngày 09/01/2023 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023; Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT ngày 06/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025” năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh, Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho 297 cán bộ, giáo viên, nhân viên về nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh trong trường phổ thông và phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học cho 80 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các học viên tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên tại các trường học cơ sở về nhiệm vụ giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong đó có nội dung phòng, chống thuốc lá trong trường học, nhất là thuốc lá điện tử. Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đối với các nhà trường, trong đó luôn quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử và các giải pháp ngăn ngừa học sinh

		<p>tàng trữ, sử dụng, buôn bán và vận chuyển thuốc lá điện tử.</p> <p>Qua theo dõi, nắm bắt thông tin ở địa bàn huyện Hiệp Hoà, các xã Xuân Cẩm, Bắc Lý có hiện tượng học sinh cấp trung học cơ sở sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học. Nguyên nhân chủ yếu là do học sinh đua đòi, bị rủ rê từ một số đối tượng, sau đó sử dụng thuốc lá điện tử theo hình thức giấu giếm trong nhà vệ sinh hoặc đầu buổi học khi chưa có thầy cô giáo đến trường. Trên cơ sở chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hoà, các trường học trên địa bàn có liên quan đã thực hiện các biện pháp quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh tổ chức rà soát, điều tra, xử lý những trường hợp học sinh sử dụng, mua bán, tàng trữ thuốc lá điện tử trong trường học. Tuy nhiên hiện tượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hoà và các phòng Giáo dục và Đào tạo trên toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và cha mẹ học sinh trong công tác chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tăng cường các giải pháp để xử lý dứt điểm hiện tượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường học trong toàn tỉnh quan tâm không để học sinh tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng.</p>
34	<p>Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư mở rộng tuyến đường tỉnh từ xã Phúc Sơn đi xã Vân Sơn để tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái (sau kỳ 9).</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Tuyến đường từ xã Phúc Sơn đi xã Vân Sơn là tuyến đường huyện được quy hoạch thành đường tỉnh 291C. Đây là tuyến đường có quy mô nhỏ, nhiều đoạn cong cua ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương nên cần thiết phải cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế nên UBND tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư; trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các ngành rà soát các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh và của huyện để từng bước đầu tư mở rộng tuyến đường.</p>
35	<p>Cử tri xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang phản ánh: Hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang đầu tư nâng cấp và mở rộng quốc lộ 31 đoạn từ Lục Ngạn đến thành phố Bắc Giang, trong đó có một số đoạn qua xã Đại Lâm và xã Thái Đào (huyện Lạng Giang) triển khai chậm, gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi qua và các hộ dân sinh sống hai bên đường. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng quốc lộ 31 đoạn thành phố Bắc Giang đi Chũ do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư hiện đang triển khai thi công theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành toàn bộ tuyến trong năm 2023. Đoạn qua xã Đại Lâm và xã Thái Đào (huyện Lạng Giang) thuộc gói thầu số 10 với thời gian hoàn thành theo hợp đồng đến tháng 01/2024; tuy nhiên chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 7/2023. UBND tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo nhà</p>

	đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường trên (sau kỳ 9).	thầu thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những đoạn đi qua khu đông dân cư để hạn chế ảnh hưởng đến nhân dân sống hai bên đường.
36	Cử tri các xã: Mai Đình, Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Hiện nay đoạn đê Tả Cầu từ km25+300 - km28+800 (thuộc xã Mai Đình), đoạn qua xóm Quyết Tiến và xóm Dây (thuộc xã Hòa Sơn) đã xuống cấp, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cải tạo, nâng cấp các đoạn đê trên. (sau kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả như sau: Các đoạn đê mà cử tri xã Hòa Sơn, Mai Đình, huyện Hiệp Hòa phản ánh gồm: + Đoạn qua xã Hòa Sơn tương ứng từ K2+180-K4+500 đê tả Cầu được đầu tư năm 2005, qua nhiều năm sử dụng đến nay mặt đê bê tông đã xuống cấp, nứt vỡ gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đoạn đê trên đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào triển khai theo Dự án ADB10 do Bộ Nông Nghiệp và PTNT thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. + Đoạn đê từ K25+300-K28+800 (địa phận xã Mai Đình), Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát những vị trí mặt đê hư hỏng nặng để kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đầu tư kinh phí thực hiện năm 2023.
37	Cử tri xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế phản ánh: Tuyến đường tỉnh 292d (từ Mỏ Trạng, Tam Tiến đi qua xã Đồng Tiến đến xã Thiện Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn) nhỏ, hẹp (mặt đường rộng 3,5m, lề mỗi bên rộng 1,0 m); trên tuyến đường có 5 ngàm đã xuống cấp thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt giao thông khi mưa bão xảy ra (trong đó có 02 ngàm xuống cấp nghiêm trọng). Mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường ngày càng đông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và nguy hiểm tại các ngàm trong mùa mưa bão. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét đầu tư mở rộng tuyến đường và nâng cấp các ngàm đã xuống cấp trên tuyến đường (sau kỳ 9)	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Trên địa bàn huyện Yên Thế đã được UBND tỉnh quan tâm dành nhiều kinh phí đầu tư tuyến đường nối QL.37-QL.17- Võ Nhai và tuyến đường từ ĐT.242 đi huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nên trong thời gian tới chưa bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp 292.D (từ Mỏ Trạng, Tam Tiến đi qua xã Đồng Tiến đến xã Thiện Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn) do lưu lượng hiện tại qua khu vực này còn thấp. Trước mắt, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu sửa chữa các ngàm bằng nguồn vốn bảo trì để đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời thu xếp nguồn vốn để đầu tư nâng cấp từng đoạn, trong đó ưu tiên xây dựng cầu thay thế các ngàm để giao thông không bị chia cắt, đảm bảo an toàn giao thông.
<b>III</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa – xã hội (07 kiến nghị)</b>	
1	Cử tri một số xã huyện Lục Nam đề nghị: Nhà nước có chính sách, trợ cấp thêm với đối tượng là cựu chiến binh có thời gian dài tham gia kháng chiến. Đối tượng này hiện nay chỉ được hưởng chế độ BHYT, trong khi đối tượng bảo trợ xã hội được mở rộng và có trợ cấp	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - TB&XH kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Hiện nay, Cựu chiến binh được hưởng 03 chế độ quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động-TB&XH: Chế độ bảo hiểm y tế; Chế độ mai táng phí; Chế độ trợ cấp khi thôi công tác.

	hàng tháng (trước kỳ 9).	Chế độ chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng nói chung và Cựu chiến binh nói riêng được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao công hiến, hy sinh của từng diện đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung.
2	Cử tri một số xã huyện Lục Nam: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét nâng mức cấp thuốc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các trạm y tế (trước kỳ 9).	UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định; Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế, ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định; việc cung ứng, sử dụng thuốc tại các Trạm y tế tuyến xã được thực hiện như sau: Theo quy định khoản 1 Điều 19 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, “1. Đối với trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập và phòng khám đa khoa khu vực: Cơ quan bảo hiểm xã hội ký hợp đồng với trung tâm y tế huyện hoặc bệnh viện huyện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác do Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực cho người tham gia bảo hiểm y tế; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực và thanh toán chi phí sử dụng giường bệnh (nếu có) và dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện trong phạm vi chuyên môn; đồng thời theo dõi, giám sát và tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội”. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 2, Thông tư số 30/TT-BYT ngày 30/10/2018 quy định: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế cơ quan và tương đương sử dụng các thuốc quy định tại cột 7, Phụ lục số 01” (Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT, ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế)
3	Cử tri thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám đảm bảo theo thời gian, lộ trình của dự án đã đề ra để khu di tích sớm xứng tầm là di tích cấp Quốc gia đặc biệt (trước kỳ 9).	Trong những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên thế luôn được các cấp, ngành quan tâm. UBND tỉnh đã lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn 1... Thực tế cho thấy, để triển khai tu bổ, tôn tạo cùng lúc các điểm di tích trong Quy hoạch cần huy động nguồn lực rất lớn; trong khi đó, nguồn kinh phí đầu tư cho

		<p>tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa bị cắt giảm dẫn đến không đảm bảo nguồn lực để thực hiện. Đến nay, các hạng mục chính từng bước được tu bổ, tôn tạo, như: đình Ba tầng mái (đã hoàn thành bằng nguồn ngân sách Nhà nước); đền thờ Hoàng Hoa Thám (đang triển khai thi công bằng nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách nhà nước); đền Phồn Xương đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng. Như vậy, các hạng mục chính của khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám cơ bản đã được đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất đầu tư, tu bổ các hạng mục còn lại thuộc dự án. Đề nghị UBND huyện Yên Thế tranh thủ các nguồn lực tại chỗ, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, cùng với ngân sách Nhà nước để tu bổ, tôn tạo khu di tích trên, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.</p>
4	<p>Cử tri xã Xuân Lương, huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế đặc thù hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số ở các xã miền núi đã về đích nông thôn mới như xã Xuân Lương (trước kỳ 9).</p>	<p>Căn cứ Luật BHYT ngày 14/11/2008; sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT ngày 13/6/2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ có quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Tại điều 3 khoản 9 Nghị định số 146 quy định Nhóm do ngân sách nhà nước đóng: Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của TTg; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.</li> <li>- Hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.</li> <li>- Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Học sinh, sinh viên. Tại mục 1 Điều 2 Nghị Quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (ngoài mức hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo quy định của Trung ương); 10% mức đóng BHYT người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình (ngoài mức hỗ trợ</li> </ul>

		<p>30% mức đóng BHYT theo quy định của Trung ương) và hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.</p> <p>Do vậy, kiến nghị nêu trên của cử tri xã Xuân Lương, huyện Yên Thế về đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế đặc thù hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số ở các xã miền núi đã về đích nông thôn mới sẽ được các sở, ban, ngành, các cấp tiếp tục xem xét, đánh giá để tham mưu có giải pháp trong giai đoạn tiếp theo về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng của ngân sách tỉnh Bắc Giang.</p>
5	<p>Cử tri xã Đồng Phúc, Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh trên địa bàn tỉnh. Mức thu năm học 2022 - 2023 cao hơn những năm học trước và không phù hợp với mặt bằng thu nhập của người dân (trước kỳ 9).</p>	<p>Hiện nay, UBND tỉnh đang thực hiện việc hỗ trợ học phí đối với học sinh căn cứ theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 18 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.</p> <p>Việc nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được xem xét trên cơ sở điều kiện ngân sách của tỉnh khi có đủ điều kiện hỗ trợ.</p> <p>Về mức thu học phí theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh là mức tối thiểu của khung thu học phí tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022, theo đó mức học phí áp dụng cho năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022.</p>
6	<p>Cử tri xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo tồn làng cổ Bắc Hoa để lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Nùng gắn với phát triển du lịch cộng đồng (sau kỳ 9)</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cho thấy: Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, nhiều kế hoạch, văn bản quản lý nhà nước liên quan đến công tác phát triển du lịch đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2030 (hoàn thiện trình HĐND tỉnh vào năm 2023). Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND thực hiện</p>

		<p>Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; trong đó, có Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là Dự án 6). Theo Kế hoạch nêu trên, thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn sẽ được nhận 03 gói hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, phân kỳ từ năm 2023 đến năm 2025: (1) Nguồn vốn đầu tư phát triển: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số đối với thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn (số vốn 1.783.000.000đ); Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái “Không gian bảo tàng sinh thái văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tại thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn” (số vốn 1.783.000.000đ); (2) Nguồn vốn sự nghiệp: Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Nùng thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn (số vốn 187.000.000đ). Cùng đó, từ tháng 02/2022, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang”. Đến nay, đã tổ chức điền thông tin khảo sát vào các phiếu điều tra: Số liệu về thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đánh giá tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch tại các thôn, bản có người dân tộc Nùng, Dao, đặc biệt là người Dao tại Bản Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động và người Nùng tại thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn; Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Nùng huyện Lục Ngạn gắn với phát triển du lịch ... Đề tài trên sẽ được hoàn thành vào tháng 07/2024.</p>
7	<p>Cử tri đường Lê An, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang phản ánh: Việc dùng tên danh nhân Lê An để đặt tên đường là chưa chính xác vì theo tìm hiểu thì trong lịch sử không có nhân vật nào tên Lê An mà chỉ có Lê Văn An là danh tướng thời Lê Lợi gắn với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn lừng danh trong lịch sử. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, xác minh tên đường Lê An cho đúng với tư liệu lịch sử (sau kỳ 9)</p>	<p>UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Bắc Giang kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể: Theo Đề án 05/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Giang, trong đó có đặt tên đường Lê An tại Khu dân cư số 3 thành phố (có điểm đầu đê Sông Thương, điểm cuối đường Nguyễn Công Hãng). Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Đề án “Ngân hàng dữ liệu phục vụ việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” theo đó tên danh tướng Lê An đã được điều chỉnh thành Lê Văn An. Do vậy, việc ý kiến cử tri nêu là đúng, UBND thành phố tiếp thu và đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh tên cho phù hợp cùng với việc rà soát tổng thể các tuyến đường cần đặt tên, đổi tên trên</p>

		địa bàn thành phố.
--	--	--------------------